

อยากรวยต้องรู้



วรากรณ์ สามโกเศศ

สถาบันวิจัยสอคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ถ้าท่านเป็นนักแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ แต่ยังไม่ได้อ่านหนังสือชุด “อยากรวยต้องรู้”...เคล็ด(ไม่)ลับสู่การมีอิสรภาพทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย 4 เล่ม ของฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็หมายความว่าท่านได้พลาดแหล่งข้อมูลที่สำคัญไป หนังสือชุดนี้ผมขอแนะนำอย่างแรงครับ

เล่มแรกมีชื่อว่า “รู้จักแผนที่นำทาง” เล่มสองมีชื่อว่า “รู้จักตนเอง” เล่มสามมีชื่อว่า “รู้จักหะวงลงทุน” และเล่มสี่มีชื่อว่า “รู้จักเครื่องมือ” ราคาเล่มละ 120 บาท มีขายที่ร้านขายหนังสือทุกแห่ง (ติดต่อตลาดหลักทรัพย์ 0-2229-2045)

ปกเป็นการดูแบบๆ ข้างในใช้กระดาษหลากสี มีตัวหนังสือทั้งเล็กและใหญ่เพื่อความสำคัญ ย่อหน้าแยะ มีทั้งกรอบที่แสดงข้อมูลพิเศษ มีกราฟ มีชาร์ต มีภาพการ์ตูนประกอบภายในอย่างน่าสนใจ

ในเล่มแรกคือ “รู้จักแผนที่นำทาง” เป็นการวาดภาพกว้างๆ เกี่ยวกับการไปสู่อิสรภาพทางการเงินซึ่งแตกต่างจากการร่ำรวย หนังสือชุดนี้ตรงกับความคิดของผู้เขียนว่าประเด็นสำคัญในเรื่องเงินทองของมนุษย์คือการมีอิสรภาพสามารถยืนอยู่บนขาตนเองได้อย่างองอาจ ไม่ต้องพึ่งพิงใคร ไม่ต้องอาศัยจุมูกใครหาใจถึงแม้จะพันวิญเกษียณอายุแล้วก็ตาม ถ้าใครคิดจะหาทางลัดสู่ความร่ำรวยนั้นต้องไปอ่านจากแหล่งอื่นครับ

เล่มแรกนี้เป็นหัวใจเพราะชี้ให้เห็นว่าการออมนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างไรในชีวิต ถ้าไม่มีการออมก็ไม่มีอนาคตในการนำเงินไปลงทุนต่อไป แต่ที่สำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือต้อง “ลงมือกระทำ” (คล้าย Just do it ของ Nike กระมิ่ง) หรือ “ออม” นั่นเอง

เล่มสามคือ “รู้จักเครื่องมือ” ในเล่มนี้จะเริ่ม

ลงลึกในเรื่องเครื่องมือทางการเงิน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ กองทุนรวม การประกันชีวิต ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเป็นการอธิบายแบบง่ายๆ ให้เห็นภาพ ตลอดจนอธิบายหลักเกณฑ์ในการลงทุน ขอบกตัวอย่างข้อความที่น่าสนใจมาให้ท่านครับ “การลงทุนนั้นเป็นเกมแห่งจังหวะเวลา(game of timing) มากกว่าเกมแห่งระยะเวลา(game of time)...ควรมองว่าการลงทุนนั้นเป็นกระบวนการ(process) ไม่ใช่การตัดสินใจซื้อสินค้าแบบครั้งเดียวจบ(product)...”

คำแนะนำในเล่มนี้ไปไกลถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ อัญมณี เครื่องประดับของสะสม ฯลฯ อย่างน่าสนใจเช่นเดียวกับเรื่อง การจำกัดความเสี่ยงด้วยประกันชีวิตและดับท้ายด้วยการวางแผนภาษีเพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้วย

เล่มสุดท้ายคือ “รู้จักหะวงลงทุน” ซึ่งเป็นเล่มที่ลงลึกที่สุดในเรื่องกลยุทธ์การลงทุน โดยเฉพาะในเรื่องการเล่นหุ้น

มีทั้งข้อควรระวังและเคล็ดลับหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นด้วย เล่มสุดท้ายอาจอ่านยากสักหน่อยสำหรับผู้ไม่คุ้นเคย

ลงทุนเพียง 480 บาท สำหรับ 4 เล่ม ถือได้ว่าคุ้มอย่างยิ่งสำหรับความเข้าใจการที่ต้องเอาเงินออมจำนวนหนึ่งจำนวนแสนไปเสี่ยงลงทุน ถือได้ว่าเป็นหนังสือชุดเกี่ยวกับการลงทุนที่ดีที่สุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เคยออกมา

อยากทราบว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนอะไรอีกมากมายบ้าง ก็คงดูด้านในของปกหลังของเล่ม 1 ครับ

อย่าลืมนะครับ Just do it อ่านแล้วต้องทำคือ “ออม” เป็นเบื้องต้นปฐม มิฉะนั้นจะเสียเวลาอ่านเปล่าๆ